



กรมกำลังพลทหารเรือ
๑๖๖๕๗
๒๕ ก.พ. ๕๖
๐๗๐๐

ที่ กท ๕๑๐๓/๑๑๗๑

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กองกำลังพลทหารเรือ
๒๗/๗๒
๒๕ ก.พ. ๕๖
๑๗๓๐

เรื่อง สรุปลผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของทหารผ่านศึก

เรียน เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

อ้างถึง หนังสือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ กท ๕๑๐๓/๖๒๘
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของทหารผ่านศึก จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของทหารผ่านศึก เพื่อหาแนวทางให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ได้รับสิทธิรับความช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

องค์การฯ ได้สรุปลผลการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชัยวัฒน์ สathon) (ชัยวัฒน์ สathon)

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ฝ่ายนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๑๘๑

โทรสาร ๐๒๓๕๔ ๘๕๗๐

สรุปผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของทหารผ่านศึก

๑. การให้สิทธิกำลังพล สามารถแยกเป็น ๓ กรณี คือ

๑.๑ ทหารกองประจำการที่จะปลดออกจากกองประจำการ หรือข้าราชการทหารที่จะเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ โดยให้เหล่าทัพ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่และพันหน้าที่, สำเนาราชการงานเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นต่าง ๆ หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่า, สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ (เกษียณหรือลาออก) หรือหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด (กรณีทหารกองประจำการ) และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนที่จะปลดหรือออกจากราชการ โดยสามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัว ฯ ได้ที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลาง และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนา

๑.๒ ทหารหรือบุคคล ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่ทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบหรือทำการป้องกัน หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอก ราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด และได้รับอันตรายจนถึงพิการทุพพลภาพหรือพิการ จนเป็นอุปสรรคสำคัญในการประกอบอาชีพ โดยมีหลักฐาน แน่ชัดว่าเกิดจากการปะทะต่อสู้ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่นั้น ให้เหล่าทัพ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่, รายงานการสูญเสียทางเอกสาร แบบ กพ.๓ หรือรายงานการสูญเสียกำลังพล แบบ กพ.๔, สำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน (เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับ), สำเนาใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือสำเนาใบสำคัญสำหรับคนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคไม่สามารถรับราชการทหารได้ ซึ่งมีแพทย์ ๓ นาย รับรอง, สำเนาหลักฐานการเสนอขออนุมัติเงินบำนาญพิเศษ, สำเนาคำสั่งออกจากราชการจากหน่วยต้นสังกัด และสำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยเร็ว ทั้งนี้ หากรายได้ที่เอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ไม่ครบถ้วน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะพิจารณาออกบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔ ให้ใช้สิทธิไปก่อน และเมื่อได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงจะเลื่อนชั้นบัตรเป็นบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ให้ภายหลัง

๑.๓ บุคคลตามข้อ ๑.๒ ที่เสียชีวิต หากปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดจากการปะทะต่อสู้ หรือเกิดจากการกระทำของฝ่ายตรงข้าม หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่นั้น ให้เหล่าทัพ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน รวบรวมหลักฐานสำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่, รายงานการสูญเสียทางเอกสารแบบ กพ.๓ หรือรายงานการสูญเสียกำลังพล แบบ กพ.๔ ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยเร็ว เพื่อประกอบหลักฐานการพิจารณาออกบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑

๒. ขอให้เหล่าทัพ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน มีหนังสือเชิญองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไปบรรยายเกี่ยวกับสิทธิกำลังพล ประมาณ ๓ - ๔ เดือน/ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะกำลังพลที่จะมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม หรือกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๓. ขอให้กองทัพบก เป็นเจ้าภาพในการนำเสนอให้ผู้ได้รับเหรียญางระจัน ให้มีสิทธิเป็นทหารผ่านศึก โดยเสนอเรื่องตามสายงานการบังคับบัญชา

รับรองถูกต้อง

พันเอก

